

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về Hội nghị đầu tư và phát triển giữa các Hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam và tỉnh Điện Biên năm 2022

Ngày 21/3/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị đầu tư và phát triển giữa các Hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam và tỉnh Điện Biên năm 2022. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa điểm cầu Hàn Quốc và tỉnh Điện Biên.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Lý Xương Căn - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện các sở, ngành và một số doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tổng quát về tiềm năng, lợi thế cũng như khát vọng phát triển của tỉnh Điện Biên. Trao đổi thông tin liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp, nông, lâm nghiệp công nghệ cao, cây dược liệu...

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát tốt, thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh COVID - 19 qua đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư uy tín trong nước đến khảo sát, nghiên cứu và đã triển khai đầu tư những dự án lớn về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế tỉnh Điện Biên, qua đó tăng khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội, mở ra không gian phát triển mới, mang tính đột phá, tạo nên hành lang kinh tế gắn với các hành lang giao thông được kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông hiện đại đang hiện hữu, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và liên kết vùng, liên kết nội vùng, đưa Điện Biên trở thành trung tâm vùng Tây Bắc, là cửa ngõ giao thương của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và Đông Nam Trung Quốc...

Với những tiềm năng, lợi thế, sức hút của tỉnh Điện Biên với các Nhà đầu tư. Tỉnh Điện Biên mong chờ các dự án đầu tư FDI của những doanh nghiệp có thương hiệu quốc tế, có tiềm lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có, đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trên con đường phát triển; đồng thời khẳng định luôn ưu tiên thu hút đầu tư, sẵn sàng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào tỉnh với ngành nghề, lĩnh

vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt, nhất là dịch vụ nông, lâm nghiệp và du lịch.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc và Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu chào mừng; đại diện các Hiệp hội, Doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đại diện các Sở, ngành, Hiệp hội, Doanh nghiệp tỉnh tỉnh Điện Biên đã trao đổi, tìm hiểu, thảo luận về các chính sách đầu tư, hợp tác đầu tư.

Qua khảo sát, tìm hiểu, tỉnh Điện Biên và các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam đã thống nhất định hướng hợp tác kinh doanh trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của các bên nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Hàn Quốc và cùng tìm kiếm cơ hội phát triển ở các thị trường khác trên thế giới.

Các sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký các biên bản hợp tác trên các lĩnh vực: “Trồng, chế biến, chuyển giao công nghệ và phát triển cây sâm Điện Biên; chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá, thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh”; “Chuyển giao công nghệ, phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp quảng bá, thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh”; và “Chuyển giao công nghệ, phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp quảng bá, thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh, phát triển du lịch”.

Hội nghị đầu tư và phát triển giữa các Hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam và tỉnh Điện Biên được tổ chức tại tỉnh Điện Biên là sự tiếp nối với bước phát triển mới, cao hơn trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Điện Biên và các đối tác Hàn Quốc.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- HĐND tỉnh (b/c);
- Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các cơ quan Báo, Đài Trung ương và địa phương;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN_(TVH).

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Bình